





TẬP TRỢ

(Varietés)
LUẬT BUỒN
(Code de Commerce)
TỜ TỰ THUẬN
(Tiếp theo)

Tờ tự thuận phải có Tòa phê nhận luôn; khi nào đúng kỳ hải ủy-quan thì ủy-quan phải tính số sách với chủ khách...

Khi xây giả có sự như rửa, thì Tòa cử một án-quan (Juge commissaire) và một viên ủy-quan; rồi miễn phoang lại, biên hàng hóa một lần nữa...

CỜ BẠC

Văn cờ bạc là một tội phạm của con người, vì lòng tham của nó có thể sanh ra, nhất là người ở Á-đông hay thờ thần tài mà cầu khẩn của họặc tài...

Chánh phủ nào cũng cấm, song lẽ cờ bạc thiên hạ đành lu bù. Nay là một số tuần lễ cũng có bài mà thiên hạ coi không nao...

Tôi tưởng lại Chánh phủ nên bèn một cuộc xổ số mới tháng xó hai kỳ, nờ kỳ cho có 1 số độc đặc...

thì sẽ hết cờ bạc ai cũng để tiền cần may một đồng bạc có phước trong 10.000 \$ Mỗi kỳ chánh phủ lấy xấu để cứu cấp kẻ...

Chức nghiệp bí mật

(Le secret professionnel)
Người Annam minh học giỏi văn minh chánh gốc thì rõ Chức nghiệp bí mật là gì.

1. Làm lương-y khi xem bệnh cho ai bất cứ là sang hèn, giàu nghèo thì phải kín miệng không phép nói ra cho ai hiểu...

2. Làm thợ cấy rửa.
3. Làm trạng sư cũng vậy.
4. Làm nhật trình thì chức nghiệp bí mật cũng nặng nề, ai làm bài không tên hoặc kỹ tên giả hoặc nói chuyện...

Vua chúa quan quyền khi nghe đến 4 chữ chức nghiệp bí mật đều phải ngưng lại không truy tầm nữa.
5. Thầy cả có chức nghiệp bí mật trong hơn nữa, là hệ ai xưng tội với mình rồi mà mình khai ra thì mình quấy đó, luật đạo và luật đời cấm nhắc và luật lương tâm cũng không dung cái tội hồ hang như rửa bao giờ.

6. Làm kỹ lục chép thư từ cho chủ cũng phải giữ sự kín chớ nên lộ mệp mà mang họa.

7. Làm mai chính lo việc buôn phải kín miệng giá cả, bằng lẽ mệp chùng hót mồi hàng.
8. Làm nghề nghiệp chi bất cần phải kín đáo, bằng vinh cương chùng ăn cắp nghề v. v.

Mỗi một chúng ta phải học đời thầy mà làm giữ gìn chức nghiệp bí mật cho lắm!

MỘNG-TRẦN.

Dị-doan

(La superstition)
Đương thời đời này, chúng ta phải tìm phương kia để nó mà gạt trừ sự dị-doan cho tuyệt...

Như lời ông A.lambert (Alembert) thổ lộ cùng ông triết triết Voltaire như vậy: « phải dạy trí lấy lời khôn ngoan điều ngộ mà dạy bảo hơn thiếu niên... »

cự, cầm súng tiễn thương nấp nơi cửa sổ mà bắn lại, chớ chẳng nhẹn thua. Vậy thì, hà lại gần nhà ấy, nhìn cắt một cái nhà nho nhỏ, dự người ở nơi nhà mình muốn dạy súng thần công mà bắn đó...

Bên Pháp quốc, có luật ngày 28 mars 1882, rao khắp mọi nơi, trong các nhà trường sư học, chẳng ai dạy dạy báo con nít những chuyện tin tưởng kỳ mịm.

Đời Đức Giáo-Hoàng Pie IX đã đặt ra một luật đạo kêu là Xi-la-bút (Syllabus) ngày 8 decembre 1864, lại thêm một bản nữa gọi là Cẩn-ta-cu-ra (Quanta cura), giải nghĩa những điều người ta tin lầm lớn trong việc đạo đức.

Như thế trong khoản thứ 15 bản như vậy: « Mỗi người đều lấy trí khôn mình mà suy nghĩ trong việc đạo đức, chớ nên bắt buộc chuyên minh còn nghi nan »

Khoản thứ 16. - Bất kỳ đạo đức nào, hề mình suy xét tức lý, thì theo đáng chánh đạo »

Khoản thứ 24. - Các thầy giảng đạo chẳng nên ép buộc ai theo đạo mình »

Khoản thứ 30. - Nhà thờ nhà thánh ai ưng chịu rõ nghìn hoặc, thêm bớt trong đạo đức của mình »

Bởi nhờ các lời giáo huấn của đức Giáo Hoàng, cho nên trong nước Langsa mọi người rộng trí hóa thông thái, mơng chài làm nhiều đều tấn bộ trong đời này đó.

Chốt núi Adam (A-dam) cái bàn chơn và cái rãng Phật

Cái chốt núi này chọn loại là chốt núi Ông Adam, hòn đá đứng lên, như cái cổ bánh, tở, ném về hướng Tây-Nam, ch lao Ceylan, đứng chính giữa cao hơn hai các núi chung quanh...

thường khi trên trời có mây kéo đến ngay trên chốt núi đó thì xem như có cái nón đội trên chốt vậy, lại cùng giống như hòn núi hóa diệm song về-vue (Huê-dự) bên nước Italie có chốt bay ra.

Khi Phật tại thế thì tại cao lương « xuân này người bước chơn xuống « nhâm lúc báo tở lớn, có sám sét van « vậy, làm cho tà ma quỷ mị khiếp sợ trên « mặt đất. Buổi ấy là Vua Lonka-Diva « cai trị tại đó.

Lại còn một dân tích của Phật để lại như thêm quí lắm, là cái rãng-đề thờ trong chùa Kandy, hiện nay thì cũng có linh ứng lẽ cảnh giữ luôn luôn. Có sự tích di truyền lại về cái rãng đó, vì bởi có nhiều vua thuộc trước đánh giặc cùng nhau mà giành cái rãng Phật.

Trong sử ký nước Portugal cũng có biên chép nói như vậy nhưng mà cũng có sự khác tin. Trong sử đó nói rằng trong đời thập lục thế kỷ, có đức cha Deoga-duy để cái rãng Phật trong cõi đá mà đặt nái ra như bọt và liền dưới biển.

Khi đàng đàng cái rãng thì có vương-koại và các quan triều ở đó coi. Nhưng vậy mà hề đạo Phật còn chừng nào, thì cái rãng Phật nơi khác cũng còn bời.

Cách hai ngàn năm nay, chỗ đó thành ra một nơi linh thiêng hình tích lắm, những thấy tu và cả thấy người theo đạo Phật « 10-giá các phương Đông thường hay tìm đến để chiêm bái « hình kinh. Buổi xưa mà đi đến đó không dễ đâu gì, vì đời ấy đầu đầu cũng rừng rú, cốp-hùm, tây, lượng, gấu heo đầu thú; lại phải lặn ngụp qua sông suối nhiều chỗ hiểm nguy; có khi thì gặp chỗ có nước trên núi đó xuống dữ dội, lại phải đi « qua ải cam khổ biết chừng nào.

Đường đi sơn trường biệt nhọc, mây chỗ đó chỉ có loài chim còic đi đến để mà thôi. Hễ kẻ nhọc mệt mới chừng nào, thì các đàng tu hành tin tưởng đạo Phật lại càng ra công khổ thêm nữa.

D. V. GIAO

LỜI RAO ĐÁO GIÁ

(Anis d'appel d'offices)
Đông-dương Chấn-kinh
Táo-tác đẩu phân Nam-kỳ
Ngày thứ ba 7 mai 1918, đúng 10 giờ ban mai tại phòng đăng giá số Táo-tác Saigon...

Thuốc điều hiện CANON



BAO-XANH
Đà ngon mà lại rẻ tiền

Văn Uyên

(Variété littéraire)
Hàng-vương tử-ký
(Tiếp theo)

Song-le, người đời, hay ra binh-phẩm nhơn vật: Hoặc có kẻ nói rằng: « Chẳng phải trời làm mất » lại có kẻ nói rằng: « Trời có náo, mà làm mất đó » khiến nghĩ ông ngâm-thi, mà làm làm mất; làm ra thiên này, thế kia, hoá hoá! Có câu rằng: Cái thế anh-hùng lực bạc san, và









### TÔI KHÔNG ĐÓI BỤNG!

Ấy là câu thường thien hạ hằng nghe nói trong lúc gần ngồi bàn mà dùng vật thực đang bỏ đũa khi-lực mình đã hao tổn trong cơn làm việc.

#### Trong lúc nóng nực

Nếu Chư-tôn muốn ăn uống lực hoạt thường thì chớ khá dùng những rượu khai vị đơn na giả dối (apéritifs falsifiés) và có nhiều khi tuy đắt tiền rất hay mà chớ không trung một đôi khi lộn hơi, đầu đau cũng có bản thì rượu ấy, hề thường uống nó thì lần lần rượu ấy làm tan niêm dịch (la muqueuse) trong bao tử rồi lần lần nó làm cho mình thực bất tri kỷ vị.

#### Vi sao vậy?

Trước một khắc dùng hồ khi ngồi bàn mà dùng cơm thì chẳng nên uống thứ rượu gì để cơ uống:

#### MỘT LY BÉ RƯỢU

### QUINA GENTIANE

Là thứ rượu của các thầy tu dùng San-Paolo (Espagne) đặt, xé ấy là xé nóng nực, cũng như xé trong-trung là đây Rượu này làm bằng các thứ thảo mộc tinh ba rất có danh tên thuốc là

### QUINQUINA và GENTIANE

Mà các thầy tu ấy dùng cốt đường bai-hà mà thêm vị đắng làm cho dễ uống, mới lợi thanh tho, đầu cho ai mà hay kén lựa cũng chẳng chê dạng.

#### Phải nài

nhớ thêm mình mua cái hiệu dán trên ve như vậy:

#### Nhà MAZET

đường Paul Blanchy, môn bài số 10, Saigon, rồi uống thì mà coi, thiết qu như lời tôi nói chẳng sai.

Có bán trong các tiệm hàng-xén

### CIGARETTES DIVA

Thuốc đưa hien là Cigarettes Diva là thứ thuốc tốt hơn hết, hút nó đã không khê, và khỏi mang sự bình hoàn, vì thuốc này không có nhựa như các thuốc khác, khói nó thơm tho và dịu lằm.

Mỗi một gói thuốc này đều có để một cái hình chụp rất khéo và rất đẹp để, mà lại trong nhien gói có để một cái giấy Ban-Thương (Ban-Prime) tặng lẵng hoặc một cái đồng-đồng, hoặc một hộp khăn monchoirs, hoặc một sợi giây lưng hay là một cây đá vụn vụn. Như ai tặng những giấy ấy, thì hãy đem tới hàng A. et E. Mazet môn bài số 10 đường Paul Blanchy, Saigon mà lãnh thưởng, bằng ai ở xa xuôi đến không được, thì gửi thư và miếng giấy mình tặng cho ông sẽ gửi món đồ của mình tặng đó lập tức.

Có bán trong các tiệm bán đồ tạp vật

### ATELIER de GRAVURE sur MÉTAUX & MARBRES



Kính trình chư quý vị tôi có lập TIỆM KHẮC CON ĐAU ĐỒNG VÀ MÚ THUNG (TIMBRES CUIVRE ET CAOUTCHOUC) bằng đồng, chạm mọ bia đá cẩm thạch đá mã (pierras tombales), có đủ thứ con dấu lạ. Quý khách muốn dùng kiểu nào xin gửi thư cho tôi thì tôi sẽ gửi catalogue cho coi vừa ý kiểu nào thì tôi hết lòng làm cho vừa ý và tính giá thật rẻ, tôi rất đợi ơn vô cùng.

**NGUYỄN-CHÍ-HÒA**  
GRAVEUR  
42, Rue Amiral-Dupré. - SAIGON

### HÃY HỎI THỨ HỘP QUỆT HIỆU NÀY



### LÀ THỨ TỐT HƠN CÁC THỨ KHÁC

### TRỊ BỊNH YẾU PHÁP

Cơ sự mỏi cho trong nhà có một thứ rượu mà đáng trong lúc đau rét, hoặc nóng lạnh, lì ở không đáng tiền, thì hãy mua rượu Rhuin maana là rượu thiên hạ rất chuộng và lợi lằm các thứ rượu phạm khác.

Hãy coi cho kỹ bao lằm thế giá, hãy nài cho phải, cái ve có dán nhãn trắng.

Có bán trong các tiệm hàng-xén



**PHẢI DÙNG THUỐC BỒ VÀ TRỊ ĐAM**  
triệt diệu là  
**ELIXIR TONIQUE ANTICLAIREUX**  
Chàng ông LUYWAG-Y GUILLE

Từ tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế đường của quan LUYWAG-Y GUILLE lấy làm thần hiên trong những bệnh HUYỆT, ĐAU MẮT, ĐAU TRONG TÌ VỊ, ĐAU SỢI TRÁI TIM, ĐAU GÁM, ĐAU MÌNH, RẾT VỎ DA, hoặc CHÓC NƯỚC, BỊNH KIỆT, BỊNH HO ĐAI, BỊNH CƠM, GHỀ CHỐC NGOÀI DA và bịnh có TRÔNG LÁI THONG BỤNG.

Ấy là một thứ THUỐC XỐ rất thiện và rất hiên nghiệm lằm cho HUYỆT RA TINH KHIẾT. Những bịnh gốc bởi ĐAM hay là HẾT PHÁT RA thì uống nó hay lằm.

Mỗi li thuốc trị đám nào mà không có dấu kỳ tên PAUL GAGE thì chớ dùng.

LẠI CÓ MỘT THỨ THUỐC HOÀN XỐ

nếu ông rớt trong thứ Elixir Tonique Anticlaireux của quan LUYWAG-Y GUILLE.

Chàng anh trị thuốc này là nhà: PAUL GAGE FILS, một họg báo chí ở anh, đường ERENELLE ST. GERMAIN môn bài số 1, ở lại ở thành PARIS.

VÀ TRONG CÁC ĐƯỢC PHÁP ĐỀU CÓ BÁN



**KHOAN CHẤT THỦY**  
(Nước suối kim thạch)

**VICHY**  
PHÁP-QUỐC-TUYÊN

**VICHY CÉLESTINS**

Có bán nguyên vẹn ở: Trị bình đầu Thập, huyện Cao Bằng-quang, bịnh Phong-xá nước xo.

Tri bình đầu gan và bịnh đám

**VICHY GRANDE-GRILLE** tri bình thượng li, trường nhện.

**VICHY HOPITAL** lấy coi chừng để giữ mạng, làm mà phải chỉ coi chừng bề nước này mình nước dùng.

**VICHY-ÉTAT** ĐIỀU TÈ

**SEL VICHY-ÉTAT** là muối tự nhiên trong nước suối kỳ mà ra. Có hộp và có ve

**PASTILLES VICHY-ÉTAT** mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 2, 3 viên thì đã tiêu hóa.

**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT** dùng để cho mình đẹp nước mặt (cười-khi-chết).

**QUẠT MÁY DẦU HỎI HIỆU JOST**

Dùng dầu hôi đốt đèn cho máy chạy trong 30 GIỜ

tốn có MỘT LITRE thôi.

Thứ quạt « LE REX »

bề đứng 1 = 15

Giá là . . . . . 68 \$ 00



Vấn QUẠT MÁY này biến ra lằm rất đẹp con mắt, đã chắc, rẻ mà lại tiện dùng vô cùng.

Thứ quạt « L'OURAGAN »

bề đứng 1 = 25

Giá là . . . . . 100 \$ 00

Viết thư mà hỏi sách có vẽ kiểu và giá cả tại: Hãng BERTHET, CHARRIÈRE và CÔNG-TY, đường Kinh-lập, môn bài số 68, SAIGON.